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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๔/ ๒๕๕๙       
วันอังคำรที ่ ๑๕  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง  
 

 
 
 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 

 ๘. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

 ๑๒. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๒. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 
๓. นางบันหยัด    เถาะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ์    โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๔. นายสมภาร  โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต.นากลาง 
๕. นางสุพรรณี  เอ้ือเฟ้ือกลาง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๖. นายกิตติชัย  เภาโพนงาม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
๗. นายเที่ยง  รัตนวิจิตร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
๘. นายศักดิ์สิทธิ์  ถาดตะคุ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๙. นางสาวนริศรา นันสูงเนิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 



๒ 

๑๐. นายจักรี  โฮมสูงเนิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
๑๑. นายมงคล    หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
๑๒. นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางเสาวนีย ์ ศรีพุทธรินทร์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
๑๔. นายรัฐนันท ์ พงศ์อ ามาตย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๕. นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๖. นายอ านาจ  บริบูรณ ์  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวนิฤมล ไชยเทพา  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๘. นายพิชัย  นิยมไทย   วิศวกรโครงการเขตประกอบการนวนคร 
๑๙. นายบรรพต  ถาดพรม  เจ้าหน้าที่โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท. 
๒๐. นายสุเนตร  สิทธิ์ขุนทด  เจ้าหน้าที่โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท. 
๒๑. นายยุทธนา  เพลินขุนทด  เจ้าหน้าที่โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท. 
๒๒. นายวีสาม  ท่วมตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ครบองค์ประชุม ประธานสภา อบต.นากลาง จุดธูปเทียนบูชา         

พระรัตนตรัยสวดมนต์ และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
   

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง ในหลวงของปวงชนชาวไทยเสด็จสวรรคต  เพ่ือเป็นการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) น้อมอาลัยพระองค์ท่าน  ขอให้สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าประชุม

ทุกท่านยืนไว้อาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 
๘๙ วินาที 

 ๑.๒ เรื่อง การเสียชีวิตของนายสุชาติ  จิตต์สว่าง ส.อบต. หมู่ที่ ๒  
เพ่ือแสดงความเสียใจขอให้ทุกท่านยืนไว้อาลัย ๑ นาท ี

 ๑.๓ เรื่อง กรณีนายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด ส.อบต. หมู่ที่ ๓  
ประสบอุบัติเหตุท าให้กระดูกข้อมือขวาหัก  จึงเป็นเหตุสุดวิสัยและ
มีความจ าเป็นจึงมาประชุมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่ได้  
ขอให้เป็นวันลาป่วยแทนการขาดประชุมสภา ฯ 

 ๑.๔ เรื่อง แจ้งวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๐     
ให้เริ่มประชุมในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยมีก าหนด  
ไม่เกิน ๑๕ วัน  และให้สภา ฯ มีการก าหนดสมัยประชุมในคราว
นั้นด้วย 

 ๑.๕ เรื่อง จากส่วนราชการ องค์กร หรือผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ 
เชิญตามล าดับ ดังนี้ 

 
 



๓ 

นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา   - ในปีที่ผ่านมาพบโรคไข้เลือดออก  จึงต้องวางแผนป้องกันและ 
(นักวิชาการสาธารณสุข) ควบคุมโรคในปี ๒๕๖๐ อย่างจริงจัง  จึงขอความร่วมมือกับทุก ๆ 

ท่านด้วย  และในส่วนของเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนครก็มี
ต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก  ทาง อบต. ก็ประสานและให้
ความช่วยเหลือโดยการพ่นหมอกควัน 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - ในห้วงระยะเวลานี้หน่วยงานภาคราชการจะต้องทันข้อมูล 
(นักวิชาการศึกษา) ข่ าวส ารโดย เฉพ าะ เรื่ อ งการจั ด งานกิ จกรรม ไว้ อ าลั ย แด่           

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จึงขอความร่วมมือท่านผู้น า
และทุกภาคส่วนด้วย 

 - ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐  เป็นวันเด็กแห่งชาติ ขอความ
ร่วมมือช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือทุกท่านร่วมงาน
วันเด็กด้วย 

 - กรณีการจัดซื้อที่ดินหนองบอน  เพื่อจะน าไปสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองบอน หมู่ที่ ๔  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยจัดซื้อ
ตามระเบียบพัสดุ ฯ เนื้อที่ดิน จ านวน ๓๕๒ ตารางวา  เป็นเงิน 
๘๐๐,๐๐๐.-บาท  และจะได้ส่งเรื่องของบก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กไป
กรมส่งเสริม ฯ ต่อไป 

นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก - กองคลังขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๑. รายรับ ประมาณการ     ๔๑,๒๙๘,๒๐๐.-บาท 
   รับจริง         ๔๔,๒๓๖,๘๒๙.๗๒.-บาท 
   สูงกว่าประมาณการ      ๒,๙๓๘,๖๒๙.๗๒.-บาท 
 ๒. รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย  ๔๑,๒๙๘,๒๐๐.-บาท 
   จ่ายจริง         ๓๔,๑๕๗,๙๒๕.๑๕.-บาท 
   ต่ ากว่าประมาณการ      ๗,๑๔๐,๒๗๔.๘๕.-บาท 
 ๓. เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
                     ๑๒,๘๔๙,๖๙๙.๓๘.-บาท 
 ๔. เงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
            ๑๖,๗๙๘,๕๕๖.๙๒.-บาท 
ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบและไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามใด ๆ เห็นว่าเป็นการ

โปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้  (สมาชิกสภา อบต. รับทราบ  
และเข้าใจดี) 

นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์  - การบริหารงบประมาณในส่วนของกองช่าง  การจัดท าโครงการ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ต่าง ๆ ส าเร็จไปด้วยดี  ประหยัดงบประมาณได้หลายล้าน  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา    



๔ 

อบต. ฯ ไปแล้ว  หากสงสัยได้โปรดสอบถามในที่ประชุมสภา ฯ    
ได้ครับ จะตอบข้อซักถามให้ได ้

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - การจัดท าแผน ๔ ปี ของ อบต.นากลาง ก าหนดให้แล้วเสร็จ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)    วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอขยายต่อ

นายอ าเภอให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ดังนั้นในการประชุมคราวถัดไป จึงขอให้ฝ่ายบริหารหรือสมาชิก
สภา อบต.  ได้ยื่นญัตติเพ่ือเสนอต่อสภา ฯ ในการพิจารณาและ  
ลงมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
หากนายอ าเภอสูงเนินอนุญาตให้ เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้        
จะได้แจ้งท่านเป็นหนังสือและขอเชิญประชุมโดยประธานสภา ฯ 
อีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายจักรี  โฮมสูงเนิน - เรื่อง การจัดเก็บขยะฝากทางนายก อบต. และฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒)      เมื่อเก็บแล้วพนักงานน าไปคัดแยกอยู่เป็นเวลานานท าให้เสียเวลา

และขยะอาจน าไปขาย เงินทองเป็นอย่างไร ฝากนายกฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบด้วย  เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน  ผมมองต่างมุม
หากขายขยะเอาเงินไปไหน ตรวจสอบด้วย ฝากฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบจริงหรือไม่ 

นายเที่ยง  รัตนวิจิตร - กระผมฝากนายก อบต. สภา ฯ แห่งนี้ด้วย  ปัญหา หมู่ที่ ๓ คือ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓)  ปัญหาแหล่งน้ า คลองห้วยมาลี หมู่ที่ ๓ มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถ

กักเก็บน้ าได้ช่วยท าโครงการขุดลอกในฤดูแล้งให้เสร็จด้วย  เพ่ือจะ
ได้รองรับน้ ากักเก็บน้ าในฤดูฝนได้  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
และบริโภค 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากพร้อมเพรียงกัน จึงขอน าวาระ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่ ๖.๑ เรื่อง การที่นายกรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   

ต่อสภา ฯ  ให้นายก อบต. รายงานต่อสภาท้องถิ่น (เผื่อพักการ
ประชุมบางท่านอาจจะกลับเพราะมีธุระอ่ืน จึงให้ทุกท่านได้ฟัง
รายงาน) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมได้ปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ 
(นายก อบต.นากลาง)  กันยายน ๒๕๕๙  โดยได้ท างานร่วมกับทุกท่านและทุกท่านให้

ความร่วมมืออย่างดี  จึงท าให้งานส าเร็จได้  กระผมและทีมงานรอง
นายก  ๒  ท่าน เลขานุการนายก และข้าราชการ พนักงาน     
และอ่ืน ๆ ได้ปฏิบัติราชการเต็มความสามารถท างานอย่างตั้งใจ  
และได้ตระหนักว่าประชาชนได้เลือกให้ท าหน้าที่ เป็นตัวแทน
ชาวบ้านก็ท างานตามที่ได้แถลงนโยบายได้ตามกรอบแผนงาน



๕ 

โครงการและงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด  ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ 
เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ประปา ไฟฟ้า และอ่ืน ๆ ก็ได้ท า
อย่างทุ่มเทแล้ว  ด้านการศึกษาก็ได้ท าแล้วเต็มความสามารถแทน
กระผม ด้านสาธารณสุข ผมได้ท าแล้ว ด้านการพัฒนาและด้านการ
แก้ไขปัญหาประชาชนชาวต าบลนากลาง  ผมได้ออกไปลงพ้ืนที่
และด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนชาวนากลาง 
ทุกอย่าง  และใส่ใจความเดือดร้อนของราษฎรนากลางทุกคนก็ท า
ได้ตามเม็ดเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างดีที่สุด  และสุดท้ายผมได้ท า
ด้านส่งเสริมพัฒนารายได้ให้คนในชุมชน  โดยผมขอสร้างตลาด
ชุมชนคงจะเสร็จในเวลาอันใกล้นี้  และด้านงานประชาสัมพันธ์ผม 
ก็จะพัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างดี
เป็นระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติทั่วต าบลและงานบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กร  เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้ชาวบ้านได้เป็นที่พ่ึ งพา   
ได้อย่างแท้จริง  ผมนายถิ่น  เติบสูงเนิน  จะท างานอย่างสุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือพัฒนานากลางให้เจริญและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง  ในส่วนรายละเอียดแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ที่ผมได้ท าไปแล้ว  ปรากฎในเอกสารรายงานผล
การปฏิบัติราชการที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  หากท่าน
สมาชิกมีความสงสัยก็สอบถามผมได้เลย 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบและไม่สอบถามใด ๆ เลย 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - การท างานจะท าคนเดียวไม่มีทางส าเร็จจะต้องท างานเป็นทีม 
(ปลัด อบต.นากลาง)  สามัคคีกันและมองในมุมที่ประชาชนต้องการและมีส่วนรวมเป็น

ความต้องการของประชาชนชาวต าบลนากลางโดยแท้จริง        
เงินงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของ
ประชาชนเป็นเงินชาติ เงินแผ่นดิน  ดังนั้น ผู้บริหาร สภา ฯ      
และข้าราชการทั้งหลายต้องด าเนินการตามความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลักและต้องยึดความถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  และต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง
สร้างความศรัทธาให้ประชาชนทุกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนต้องทุ่มเท
เสียสละเพ่ือส่วนรวมท าให้ชาวบ้านรัก ศรัทธา เชื่อถือ ไม่ใช่เข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์  เพราะถ้าเป็นการเช่นนั้นก็จะเป็นคดีความ
และชาวบ้านก็เสื่อมศรัทธา  นายก อบต. และสมาชิกสภา ฯ    
หมดวาระไปแล้ว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ขณะนี้มีค าสั่ง 
คสช. ฉบับที่ ๑/ ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ให้นายก 
อบต. และสมาชิกสภา ฯ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีประกาศให้มี



๖ 

การเลือกตั้งต่อไป  ขอให้ทุกท่านที่เป็นตัวแทนชาวบ้านทุ่มเทและ
เสียสละท างานในฐานะตัวแทนชาวบ้านให้ดีที่สุด  และรอฟังค าสั่ง
และประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
ตัวแทนบริษัท ปตท. งานวางท่อก๊าซ - งานก่อสร้างวางท่อก๊าซ ระยะที่ ๑ จะเกือบ ๑๐๐% แล้ว และใน

พ้ืนที่ต าบลนากลาง หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนมิตรภาพมีสถานีบล็อก
วาลล์ ในวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะเปิดเวทีรับฟังใน
โครงการระยะที่ ๒ พ้ืนที่รอบเมืองถนนสาย ๒๙๐ เริ่มต้น หมู่ที่ ๓ 
ต าบลนากลาง ผ่าน หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๕  ไปเชื่อมต าบลไชยมงคล 
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต้องรับทราบผลกระทบต่อประชาชน    
และงานระยะที่ ๒ ผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นของประเทศออสเตรเลีย 
โดยผู้รับจ้างจะชี้แจงข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ โดยทางผู้ประสานงาน
บ ริ ษั ท  ป ต ท . จ ะ ข อ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย จ า น ว น  ๔ ๐  ท่ า น              
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  และขอใช้สถานที่ ณ อบต.นากลาง 
ด้วย  (ขอเชิญผู้น าท้องถิ่น ท้องที่และชาวบ้าน ๔๐ คน ด้วย) 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)       สมัยที่  ๓/ ๒๕๕๙ (ครั้งที่  ๓)  เมื่อวันอังคารที่  ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๙ (รายละเอียดปรากฏตามส าเนา) มีท่านใดจะเสนอขอแก้ไข
เชิญ ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ ท่านใดเห็นว่ารับรอง โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๓.๑ เรื่อง การปรับเกรดถนนเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) เชิญเจ้าของกระทู้ 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกท าให้ถนนต่าง ๆ เช่น ลาดยาง ถนน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) คอนกรีต และถนนหินคลุกลูกรังเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรของเกษตรกรช ารุดเสียหายเป็นหลุ่ม บ่อ ราษฎรเดือดร้อน
และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก  เพ่ือเป็นการบรรเทา
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประชาชนชาวต าบลนากลาง  
ขอถามฝ่ายบริหารว่าท่านมีนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรผู้เดือดร้อนอย่างไร 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขณะนี้ได้รับเรื่องร้องทุกข์เข้ามาแล้ว กระผมและทีมงานจะลง 
(นายก อบต.นากลาง) พ้ืนที่ออกส ารวจและจะประชุมปรึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนของประชาชนต่อไป 
 
 



๗ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๓.๒ เรื่อง กระทู้ถาม การซ่อมถนนเป็นหลุม บ่อ เพราะ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ถนนลาดยางช ารุดและมีการร้องเรียน เช่น อบต.กุดจิก ร้องเรียน

มาให้ซ่อมแซมถนนลาดยางสายสลักใดเชื่อมกุดจิก  สายท่าบ่าง  
สายหน้าบ้านอดีตนายกวงศธร  สายหมู่ ๘ เชื่อมถนนบายบาส 
๒๙๐ ท่านจะมีแนวทางซ่อมแซมอย่างไร 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ผมจะขออนุมัติจ่ายขาดต่อสภา ฯ ในเดือน กันยายน ๒๕๖๐  
(นายก อบต.นากลาง) ต่อไป 
ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว  
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประชุมสภา อบต.นากลาง เชิญเสนอ ๔ ท่าน (เหตุเพราะ ส.อบต.    

สุชาติ จิตต์สว่าง เสียชีวิต และ ส.อบต.สมศักดิ์ พันเสนา ป่วย)  
เชิญและขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 

  ๑. ส.อบต.ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน หมู่ที่ ๕  เสนอ ส.อบต.คล้าย  
ต้วมสูงเนิน หมู่ที่ ๘ 

   ๑. ส.อบต.กิตติชัย  สุวรรณ์ หมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง 
   ๒. ส.อบต.อดิศร  ฮะสูงเนิน หมู่ที่ ๘ ผู้รับรอง 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  ๒. ส.อบต.ยันต์   วินิจนัยภาค หมู่ที่  ๔  เสนอ ส.อบต.วชิระ     

เขียววิจิตร หมู่ที่ ๒ 
   ๑. ส.อบต.อดิศร  ฮะสูงเนิน หมู่ที่ ๘ ผู้รับรอง 
   ๒. ส.อบต.สมควร  บังสูงเนิน หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  ๓. ส.อบต.เฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน หมู่ที่  ๑  เสนอ ส.อบต.ยันต์   

วินิจนัยภาค หมู่ที่ ๔ 
   ๑. ส.อบต.สมควร  บังสูงเนิน หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง 
   ๒. ส.อบต.ฐิติภัค  กะการดี หมู่ที่ ๑ ผู้รับรอง 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  ๔. ประธานสภา ฯ เสนอ นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล  ข้าราชการ ๑ 

คน เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม ฯ 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มอบให้เลขานุการสภา ฯ ออกค าสั่งแต่งตั้งทั้ง ๔ ท่าน แล้วเสนอ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ให้ลงนามต่อไป 
 
 



๘ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ปลัดจะมอบให้นางสาวอนงค์  เลากลาง ร่างค าสั่งแต่งตั้ง ๔ ท่าน  
(ปลัด อบต.นากลาง) เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมตามระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗       

ข้อ ๑๐๕ (๒) ต่อไป 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นในการให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญนายก ได้เสนอญัตติไว้ก่อนหน้านี้

แล้วและประธานสภา ฯ ได้บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าในระเบียบวาระ
แล้ว  และเป็นญัตติที่ประธานสภา ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต
เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชนโดยรวม  
เชิญนายกเจ้าของญัตติ ฯ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนโดยเฉพาะ 
(นายก อบต.นากลาง) เกษตรกรท าไร่นา เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง โดยปัจจุบัน

เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เมื่อสิ้นฤดูฝน ถนนขาด ช ารุด เสียหาย 
เป็นหลุมขนาดใหญ่ รถการเกษตรของชาวบ้านสัญจรล าบากมาก ๆ  
เมื่ อ ราษฎ รเดื อดร้ อน  กระผมจะมาตรวจสอบแผน  ๓  ปี             
ที่ประชาชนเสนอไว้  ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน คมนาคม และการขนส่ง โครงการในล าดับที่ ๒๓ คือ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองปักใจ – หนองจาน      
หมู่ที่ ๙ บ้านนากลางพัฒนา เป็นการพัฒนาเส้นทางการเกษตร 
คมนาคมและความสะดวกในการสัญจร  จึงได้สั่งให้กองช่างส ารวจ
ออกแบบและประมาณราคาโดยมีรายละเอียดดังนี้  มอบให้
ผู้อ านวยการ   กองช่าง ชี้แจง 

นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์ - จากการออกส ารวจโครงการดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองปักใจ - หนองจาน    

หมู่ที่ ๙ เริ่มต้นจากบริเวณชุมชนทางโสกคูณ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย  
๕ เมตร  ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดทับ
ปรับแต่งผิวทางเรียบร้อย  พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน)  และทางกองช่างได้จัดท าแบบฟอร์มสรุปและรวบรวม
ผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทั้งหมดตาม
แบบ ปร.๔ และสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ตามแบบ 
ปร.๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยโปรดสอบถามได้ครับ  ไม่มีท่านใด
สอบถามแสดงว่าเข้าใจแล้ว 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองปักใจ - หนองจาน  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)       หมู่ที่ ๙ บ้านนากลางพัฒนา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี 

ของ อบต.นากลาง ครับ 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - การอนุมัติโดยสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบ 
(ปลัด อบต.นากลาง) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การอนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ต้องเป็นไปตามนัยของหนั งสือ



๙ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และหนังสือส านักงานเลขาธิการ ครม.     
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ๓๔๕๑๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
ด้วย  จะต้องตามระเบียบกฎหมายและหนั งสือสั่ งการด้วย     
เพราะมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเคร่งครัด  และได้บอกหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ ได้
พิจารณาแล้ว 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - จากที่เจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน ได้ข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกสภา ฯ ไปแล้ว 
(นายก อบต.นากลาง) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม  

กระผมจะขอความกรุณาให้สภา ฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ
ดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเร่งด่วน
ด้วย  โดยขออนุมัติ ๓๙๐,๐๐๐.-บาท 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
(ปลัด อบต.นากลาง)  อบต.นากลาง มีเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๙,๖๙๙.๓๘.-บาท 

หากสภา ฯ อนุมัติ ๓๙๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนก็สามารถท าได้เพราะไม่กระทบสถานะ
การเงินการคลังของ อบต. ในระยะยาวจึงขอชี้แจงและเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของสภา อบต.นากลาง ต่อไป ควรมิควร
แล้วแต่สภา ฯ จะพิจารณา 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ต่อไปจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายหรือสอบถามหากมีข้อ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สงสัยใด ๆ เมื่อไม่มีและสภา ฯ ได้หารือร่วมกันเป็นความจ าเป็นที่

จะต้องช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน  และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกร  ดังนี้ ข้าพเจ้าประธานสภา ฯ จะขออนุมัติ
โดยมติสภา ฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงิน 
๓๙๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองปักใจ – หนองจาน กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร  ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร (หลวม) สถานที่ก่อสร้างเริ่มต้นบริเวณป่าชุมชนไป
ทางโสกคูณ หมู่ที่ ๙ และได้รับประโยชน์ตกแก่เกษตรกร หมู่ ๑, ๒, 
๕, ๖, ๘, ๙ ต าบลนากลาง  โดยรวมงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น 
๓๙๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ท่านใดเห็นว่าควร
อนุมัติโปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็น 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขอเสนอ

เฉพาะตัวแทนสมาชิกสภา อบต. จ านวน ๓ ท่าน และผู้รับรอง ๒ 
ท่าน เชิญเสนอได้ 



๑๐ 

  ๑. ส.อบต.สมควร  บังสูงเนิน  หมู่ที่ ๙  เสนอ ส.อบต.เฉลิมจิตต์  
ฮันสูงเนิน หมู่ที่ ๑ 

   ๑. ส.อบต.ยันต์  วินิจนัยภาค หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง 
   ๒. ส.อบต.ฐิติภัค  กะการดี หมู่ที่ ๑ ผู้รับรอง 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  ๒. ส.อบต.เฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน หมู่ที่ ๑  เสนอ ส.อบต.คล้าย       

ต้วมสูงเนิน หมู่ที่ ๘ 
   ๑. ส.อบต.สมควร  บังสูงเนิน หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง 
   ๒. ส.อบต.ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน หมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  ๓. ส .อบต.ฐิติภั ค  กะการดี  หมู่ ที่  ๑   เสนอ ส.อบต.วชิ ระ        

เขียววิจิตร หมู่ที่ ๒ 
   ๑. ส.อบต.อดิศร  ฮะสูงเนิน หมู่ที่ ๘ ผู้รับรอง 
   ๒. ส.อบต.สมควร  บังสูงเนิน หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - จะได้น ารายชื่อทั้ง ๓ ท่าน บรรจุในค าสั่ง ฯ ต่อไป 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เชิญเสนอได้เฉพาะในเรื่องสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประชาชน  ไม่อนุญาตในเรื่องส่วนตัวใด ๆ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิด

ความแตกสามัคคีไม่อนุญาตให้เสนอเพราะไม่มีประโยชน์ใด ๆ 
นายวิภู  บัลลังค์  - เรื่อง ถนนบ้านผม คือ สายตะวันแลนด์ หรือ สายถัง ถนนช ารุด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗) เสียหายเป็นหลุม บ่อ อยากให้ฝ่ายบริหารคิดวางแผนและควรปรับ

เกรดถนนให้ไม่มีหลุมบ่อ ประชาชนจะได้สัญจรได้สะดวก 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - จะพิจารณาให้และจะปรึกษาปลัดฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
(รองนายก อบต.นากลาง) งบประมาณว่าจะใช้เงินและงบอะไรน ามาปรับเกรดถนนช่วยเหลือ

ประชาชน 
นายช่วง  บุตรดี  ๑. เรื่อง ถนนเสียหายควรปรับเกรด ผมสนับสนุน หมู่ ๖ ก็หลาย 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) สาย เช่น สายหนองพะยอมควรเกรดด้วย ฝากนายก 
  ๒. เรื่องหลอดไฟฟ้าเสียหาย ไฟดับ หลอดขาด ร้องทุกข์มาแล้ว   

ช้า ๆ อยากให้นายท าเร็ว ๆ หน่อย 
  ๓. เรื่อง ซอยไผ่งาม น้ าไหลลาดถนน ท่อแตกช ารุดเสียหาย ราษฎร 

หมู่ ที่  ๖  เดื อดร้อน  นายก อบต. ฝ่ ายบริหาร รองระโหงษ์          
ไปด าเนินการให้ด้วย  ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ ด้วยล าบากจริง ๆ ขอฝากนายก ให้ช่วยท า    
เร็ว ๆ ด้วย 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ขอบคุณที่ท่านสมาชิก ฯ เสนอมา  ผมออกไปดูพื้นท่ีทุกจุดแล้ว 
(ปลัด อบต.นากลาง) เป็นอย่างนั้น เสียหายจริง ราษฎรล าบากจริง สภาพเสียหายเป็น

หลุมบ่อมาก ๆ ผมได้หารือกับฝ่ายบริหารแล้ว และน าเรื่องปรึกษา
ประธานสภา ฯ ท่านพรศักดิ์ แล้ว กระผมจะเสนอฝ่ายบริหารโอน



๑๑ 

เป็นค่าใช้สอย ปรับเกรดถนนให้นับจากวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ของ
กองช่างส ารวจประมาณการราคา  และจะได้แจ้งสภา ฯ ในคราว
ประชุมถัดไป  จ าเป็นต้องด าเนินการปรับเกรดช่วยเหลือราษฎร
เร่งด่วนเลย (ใช้งบโอน ฯ ช่วยเหลือประชาชนได้ครับ) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ปรับเกรดเราก็ท าทุก ๆ ปี เพราะถนนดิน ลูกรัง และอ่ืน ๆ ฝนตก 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) พังเสียหาย  ต้องปรับ เกรดจ าเป็นมาก ๆ เพราะเกษตรกร        

ทุกหมู่บ้านใกล้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแล้ว  ต้องฝากฝ่าย
บริหารเร่งมือด้วย  ขอถามสภา ฯ ว่าท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
เห็นควรให้ฝ่ายบริหารโดยปลัดเห็นว่าควรโอนมาเป็นค่าใช้สอย   
ในการปรับ เกรดถนนทั่ วต าบลตามประมาณ การกองช่ าง         
โปรดยกมือ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารโอนงบได้และให้รีบเร่งปรับเกรดถนนให้
ทันกับการขนส่งผลผลิตการเกษตรของชาวไร่ ชาวนา โดยเร่งด่วน 
(เสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) และรายละเอียดพร้อมงบประมาณ  
ให้แจ้งต่อสภา ฯ ทราบในการประชุมสภา ฯ คราวถัดไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เรื่องขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทราบ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ๑. เรื่อง ศึกษาดูงานปี ๒๕๖๐  ขอหารือต่อสภา ฯ 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน - ขอเสนอไปย่านจังหวัดเลย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓) 
นายอ านาจ  บริบูรณ์ - ประธานสภา ฯ ได้ขอให้ชี้แจงโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  
(นักวิชาการศึกษา)      ปี ๖๐  ขอชี้แจงตามที่ท่านขอ  โดยปี ๒๕๖๐ หากจะไปศึกษา     

ดู งานต้ องไปตามโครงการพระราชด าริของในหลวง ร.๙            
เพ่ือสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน  และต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และอัตราของทางราชการก าหนดด้วย  ต้องใช้จ่าย
อย่างถูกต้องจ าเป็นประหยัดตามจริง  และรอบคอบและใช้เงิน
หลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  จากการหารือ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สภา ฯ เห็นสมควรให้ไปอบรมศึกษาดูงานจังหวัดเลย  และเป็น

โครงการตามพระราชด าริของในหลวง ร.๙  โครงการนี้ตั้งงบ      
ในส านักงานปลัด  มอบปลัดเป็นหลักดูระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนด้วย 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - หากผมพอมีเวลาจะด าเนินการให้ถูกต้องตามที่สภา ฯ มอบหมาย 
(ปลัด อบต.นากลาง) หรือติดภารกิจ เช่น ญาติป่วย หรือเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืน ๆ     

อาจจะมอบรองปลัดจะได้แจ้งท่านอีกครั้งหนึ่ง 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒. เรื่อง การจัดระเบียบตลาดชุมชนนากลาง (ผู้ขาย) เห็นสมควร 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ ฯ แต่งตั้งเป็นกลางเสมอภาคและ

ยุติธรรม รายชื่อไม่ชัดเจนยากเรื่องไปหารือคราวหน้า 
 
 



๑๒ 

นายช่วง  บุตรดี  - ควรให้มีสมาชิกสักครึ่งหนึ่งเข้าไปร่วมจัดระเบียบตลาด 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายวิภู  บัลลังค์  - กระผมว่าควรมีสมาชิกเข้าเป็นกรรมการด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๓. เรื่อง การให้ความเห็นชอบแผน ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)      มอบเลขานุการสภา ฯ ร่างหนังสือเพ่ือขอเปิดวิสามัญ ๒/ ๒๕๕๙ 

เพราะขอขยายเวลาไม่ทันจริง ๆ กระผมประธานสภา ฯ จะขอเปิด
วิสามัญต่อนายอ าเภอสูงเนิน  หากนายอ าเภอสูงเนินอนุญาตจะมี
หนังสือนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔. เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้อง หมู่ ๑ - หมู่ ๙  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  กระผมจะขอประชุมนอกรอบก่อนปีใหม่เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง

ของโครงการและการงบประมาณ  และอาจหารือกับฝ่ายบริหาร
อาจใช้เงินสะสมปี ๒๕๖๐ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  หากราษฎร
เดือดร้อนและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๖๐ ฝากสมาชิก   
หมู่ ๑ – หมู่ ๙ ท าการบ้าน ตรวจสอบโครงการและแผนหมู่บ้าน
ท่านด้วย  หากไม่มีในแผนแสดงว่าประชาชนไม่ได้เสนอไว้ท่านจะ
มาท าไม่ได้ ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หากมีหน่วยงาน     
มาตรวจ เช่น  สตง. , ปปช . และอ่ืน  ๆ อาจจะท าให้ สภ า         
อบต.นากลาง  มีความผิดทางแพ่ง, อาญา หรือ สตง. อาจเรียกเงิน
ทีอ่นุมัติคืนจากท่านสมาชิกตามที่อนุมัติหลายล้าน หรือ ปปช. ชี้มูล
ทางอาญา และหากเป็นข้าราชการอาจเป็นวินัยและอาญา         
ท าให้ข้าราชการเสียอนาคตเดือดร้อนเราต้องให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้
และถูกหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการด้วย และให้ค านึงถึงประโยชน์  
ที่ประชาชนที่ เขาเลือกพวกเรามากินเงินเดือนภาษีประชาชน     
เขาต้องได้รับการบริการสาธารณะและแก้ไขความเดือดร้อนให้
ประชาชนเป็นหลัก ฝากสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕. เรื่อง อบต.นากลาง ควรจัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นสักการะ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) แด่ในหลวง เช่น ๕๐ วัน, ๑๐๐ วัน หรือ ปัญญาสมาวาร เช่น อาจ

มีการท าบุญตักบาตรเช้า หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ เราเป็นผู้น าต้อง
น าพาพ่ีน้องชาวต าบลนากลางท าความดีถวายแด่ ในหลวง        
และปลูกจิตส านึกให้ลูกหลานเราให้รู้จักความจงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์จะได้ปรึกษาหรืออีกครั้ง 

นายพรศักดิ ์ ละโลงสูงเนิน ๖. เรื่อง ยกเรื่องรั้ว อบต. เก่า ไปหารือคราวหน้าเพราะตลาดเย็น 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) หน้าย่าโมท าให้การจราจรติดขัดและถนนแคบอาจรื้อรั้วขยายผิว

ถนนในอนาคตเราต้องวางแผนและก าหนดวิสัยทัศน์ ไกล ๆ      
เพ่ือบริการประชาชน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๗. เรื่อง การซ่อมแซมถนนลาดยางหลายสายที่เป็นหลุม บ่อ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     ห าก ใช้ งบ ป ระม าณ ม าก  ๆ  จ ะ ใช้ จ่ าย ส ะส ม  ปี  ๒ ๕ ๖ ๐           

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๖๐ ต่อไป 



๑๓ 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ไฟฟ้าตกบ่อย ฝ่ายบริหารช่วยดูประสานไฟฟ้าดูแลด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ไฟฟ้าตกเพราะหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีก าลังไฟเพียงพอจะได้ติด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑) ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสูงเนินต่อไป 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขณะนี้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) หมดระเบียบวาระการประชุม ฯ กระผมขอปิดสมัยประชุมสภา ฯ 

ประจ าปี ๒๕๕๙  ในส่วนการประชุมสมัยสามัญจะพบกันในเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อไป  แต่เพ่ือมิให้ราชการเสียหายจะขอเปิด
วิสามัญคาดหมายว่าจะประชุมสภาวิสามัญ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙   เพ่ื อให้ ความ เห็ นชอบแผน ๔  ปี  ต่ อ ไป   กระผม
ประธานสภา ฯ ขอปิดสมัยประชุม 

 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

 
 
 

       (ลงชื่อ)      สามิตร์  ศิริฤกษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

 เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  2๕๕๙  
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่..........เดือน...................................พ.ศ. 255๙  เวลา................น. 
 
 

 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ/ เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล) 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  2๕๕๙  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง  สมัย.................................เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ. 255๙  เวลา...........น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
 
 

 
(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 
     
 
 

 


